

การประเมินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  
(โครงการต้นกล้าอาชีพ)

บทคัดย่อ  
ของ  
อภิญญา ผูกพานิช

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน  
พฤษภาคม 2553

อภิญา ผูกพานิช. (2553). การประเมินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (โครงการต้นกล้าอาชีพ). ปริญญาโท. (วิทยาการ การประเมิน). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการ ควบคุม: รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรร วงษ์อยู่น้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ มีชาญ.

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน(โครงการต้นกล้าอาชีพ) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2552 หลักสูตร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ในด้านปฏิบัติการ ด้านการเรียนรู้ ด้าน พฤติกรรม ด้านผลลัพธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการต้นกล้า อาชีพ รุ่นที่ 1-5 จำนวน 78 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามประเมิน ด้านปฏิบัติการและด้านพฤติกรรม ด้านผลลัพธ์ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.85 และในการประเมินด้านการ เรียนรู้ใช้แบบทดสอบและการฝึกปฏิบัติ มีค่าความเชื่อมั่น 0.83 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

1. ด้านปฏิบัติการ การประเมินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน(โครงการต้นกล้าอาชีพ) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี หลักสูตร ช่าง ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี รุ่นที่ 1-5 จำนวน 78 คน ในประเด็น เนื้อหาในการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ และสิ่ง อำนวยความสะดวก สถานที่ฝึกอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม การบริหารและการ จัดการ การดำเนินการฝึกอบรม มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุก ด้าน และเมื่อข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นรายชื่อและรายด้าน ปรากฏว่าสูง กว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในทุกรายข้อและรายด้าน

2. ด้านการเรียนรู้ การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้ว่างงาน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (โครงการต้นกล้าอาชีพ) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2552 ด้านความรู้หลังการฝึกอบรมสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวัด ในประเด็นการใช้จักร การดูแลรักษาจักร และการแก้ไขจักรเมื่อจักร เกิดปัญหา เทคนิคการเย็บจักร การเตรียมอุปกรณ์ในการตัดเย็บและการ วัดตัวเพื่อสร้างแบบ การเนา การสอยแบบต่างๆ การถักรัดคุม การทำกระเป่าเจาะ การสร้างแบบเสื้อ กระโปรง กางเกง การสร้างแขนเสื้อ ปกเสื้อ การตัดเสื้อคอกลมแขนกุด การตัดเสื้อเชิ้ต การตัดเสื้อ เข้าชุด (คอฮาวาย กระโปรงทรงเอ) การติดซิป เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า การเตรียมอุปกรณ์ ในการตัดเย็บและการวัดตัวเพื่อสร้างแบบมีคะแนนสูงสุด ส่วนการตัดเสื้อเข้าชุด (คอฮาวาย กระโปรง ทรงเอ) มีคะแนนต่ำสุด และเมื่อนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ปรากฏมีค่าคะแนนสูง เกินกว่าร้อยละ 70 ทุกรายการ

3. ด้านพฤติกรรม การประเมินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน(โครงการต้นกล้าอาชีพ) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2552 หลักสูตร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังการฝึกอบรมในด้านการปฏิบัติงาน การตรงต่อเวลา และ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1-5 จำนวน 78 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีความ เหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน

4. ด้านผลลัพธ์ การประเมินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมในชุมชน(โครงการต้นกล้าอาชีพ) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี งบประมาณ 2552 หลักสูตร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 1-5 จำนวน 78 คน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ ได้ร้อยละ 73.08 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด และมีรายได้มากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้